

สอชม.อนุมัติหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญใหม่ ชำระหนี้มาแล้ว 6 เดือน ยื่นกู้ใหม่ได้ พร้อมทั้งเพิ่มเงินกู้ปันผลและเงินกู้เพื่อหนี้นอกระบบ



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39/2553 ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้เงินประเภทสามัญแก่สมาชิก โดยชำระหนี้มาแล้ว 6 เดือนสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ และยังเพิ่มเงินกู้ประเภทใหม่ คือ เงินกู้ปันผล และเงินกู้เพื่อหนี้นอกระบบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกในด้านการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ณะวังน้อย ประธานกรรมการ กล่าวว่า เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกให้มากที่สุด คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39/2553 ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้บริการด้านสินเชื่อเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เดิมและประสงค์จะยื่นคำขอกู้ใหม่ พร้อมทั้งเพิ่มประเภทเงินกู้เฉพาะกิจ คือเงินกู้ปันผลและเงินกู้เพื่อหนี้นอกระบบ ดังนี้

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การยื่นขอกู้ใหม่

เดิม สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินกู้ประเภทสามัญใหม่ จะต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของวงเงินที่กู้ได้ หรือชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน จึงจะสามารถยื่นคำขอกู้เงินกู้สามัญใหม่ได้

ใหม่ สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินกู้ประเภทสามัญใหม่ จะต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของวงเงินที่กู้ได้ หรือชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะสามารถยื่นคำขอกู้เงินกู้สามัญใหม่ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

2. เงินกู้ปันผล

คณะกรรมการดำเนินการได้อนุมัติในหลักการให้เพิ่มเงินกู้เฉพาะกิจ “เงินกู้ปันผล” เป็นเงินกู้ที่กำหนดระยะเวลาในการกู้ โดยกำหนดให้กู้เฉพาะเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้สมาชิกนำเงินไปใช้จ่ายตามความเป็นจริง สำหรับวงเงินที่กู้จะพิจารณาจากเงินปันผลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ชำระครั้งเดียวเมื่อได้รับเงินปันผล

3. เงินกู้เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

คณะกรรมการดำเนินการได้อนุมัติในหลักการให้เพิ่มประเภทเงินกู้ “เงินกู้เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” เป็นเงินกู้ที่ สอชม. ต้องการจะช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สินนอกระบบซึ่งเกิดจากการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน และปัญหาหนี้สินที่เกิดจากบัตรเครดิต และต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง

สำหรับเงินกู้ประเภทนี้วิธีการให้กู้ สมาชิกจะต้องมาขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบกับ สอชม. ก่อน โดย สอชม. จะมีการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ในการพิจารณาให้กู้ สำหรับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท โดยสมาชิกสามารถใช้สิทธิกู้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ส่วนรายละเอียดการผ่อนชำระและหลักเกณฑ์ต่างๆ ติดตามได้จากข่าว สอชม. ต่อไป

สำหรับการปรับหลักเกณฑ์การให้กู้และการเพิ่มประเภทเงินกู้ในครั้งนี้ สอชม. ไม่ได้มีเจตนาที่จะเพิ่มภาระหนี้สิน หรือต้องการที่จะให้สมาชิกเป็นหนี้กับ สอชม. เพิ่มขึ้นแต่ประการใด ในทางตรงกันข้ามการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นการช่วยเหลือสมาชิก สอชม. ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กล่าวคือ ในเรื่องของผู้ที่หนี้สินเดิมและประสงค์จะยื่นขอกู้ใหม่นั้น เนื่องจาก สอชม. ได้รับทราบว่าในปัจจุบันสมาชิกที่มีหนี้เดิม และยื่นขอกู้เงินสามัญใหม่ ส่วนใหญ่จะนำเงินมาชำระหนี้เพื่อให้สามารถกู้ใหม่ได้ ซึ่งเงินที่นำมาชำระหนี้ นั้น สมาชิกจะต้องไปกู้เงินจากนอกระบบมาเพื่อชำระหนี้และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ดังนั้น สอชม. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งสามารถที่ช่วยสมาชิกได้ คือ ลดจำนวนงวดที่ชำระหนี้มาแล้วให้น้อยลงเหลือเพียง 6 เดือน และลดจำนวนเงินที่นำมาชำระหนี้เป็น 1 ใน 4 ของวงเงินที่กู้ได้ สำหรับในเรื่องของเงินกู้ปันผลนั้น สอชม. กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะกิจสำหรับสมาชิกที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนในเรื่องการเงิน ส่วนเงินกู้เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สอชม. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการจะช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้สินนอกระบบ และต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง โดย สอชม. ต้องการที่จะนำเข้าสู่ระบบการกู้ของ สอชม. เพื่อจะได้ชำระดอกเบี้ยที่ต่ำ ตามอัตราดอกเบี้ยของ สอชม.

จากนั้น ประธานกรรมการ ได้กล่าวว่า การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ น่าจะตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดี และสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ของสมาชิกได้มากขึ้น

